

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป)  
วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๕๐ น.

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยในวันนี้นำที่ประชุมวุฒิสภายังคงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒ ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติ โดยมีสมาชิกผู้สนใจอภิปรายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ประธานได้กำหนดให้แต่ละท่านใช้เวลาอภิปราย ท่านละ ๑๕ นาที ซึ่งประเด็นที่สมาชิกอภิปรายมีหลากหลายประเด็น เช่น การใช้งบประมาณในการพัฒนางานด้านการศึกษา, ควบคุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเสพติดโดยเน้นพื้นที่เป็นหลัก, รัฐบาลควรปรับระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้, รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโอท็อปเซ็นเตอร์ ทุกจังหวัด เพื่อสร้างตลาดระบายสินค้าให้ประชาชน, สมาชิกบางท่านเสนอให้รัฐบาลควรผันน้ำจากพื้นที่ที่มีน้ำมากเกินไปให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและจะทำให้พื้นที่แห้งแล้งสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้, ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของแรงงานโดยผ่านกองทุน, รัฐบาลควรเพิ่มรายได้ของประเทศโดยการเปลี่ยนสัดส่วนการรับส่วนแบ่งจากภาคเอกชนที่ลงทุนจดทะเบียนภาษีปีโตรเฉลี่ยร่วมกับภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันเอกชนลงทุน ๓๐% แต่ได้รับส่วนแบ่งกำไร ๖๐% ขณะที่ภาครัฐลงทุน ๖๐% แต่ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรเพียง ๓๐%, สมาชิกบางท่านเสนอให้เพิ่มงบลงทุนเพื่อสามารถพัฒนาประเทศได้เพิ่มขึ้น ขณะที่สมาชิกบางท่านเสนอให้ใช้งบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ, บางท่านก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณกลางในส่วนของเงินสำรองจ่ายที่มีการตั้งเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสมาชิกเสนอให้มีการกำหนดวงเงินดังกล่าวว่า ควรมีสัดส่วนเท่าใดต่องบประมาณทั้งหมด และการใช้จ่ายเงินกรณีฉุกเฉินควรกำหนดให้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้จ่ายที่ไม่มีขอบเขต ส่วนงบประมาณซึ่งจัดสรรไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น ขอให้รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังด้วย, สมาชิกบางท่านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณปี ๒๕๕๖ นี้ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และเป็นการสนองนโยบายรัฐมากกว่านโยบายชาติ เช่น ปัญหาเสพติด, ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้, ปัญหาคอร์รัปชัน, การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น แต่งบประมาณปี ๒๕๕๖ กลับสนองนโยบายประชานิยมหรือนโยบายรัฐมากกว่า เช่น นโยบายแจกแท็บเล็ต นโยบายรถคันแรก นโยบายบ้านหลักแรก นโยบายรับจำนำข้าว กองทุนพัฒนาสตรี เป็นต้น ทำให้ทิศทางการบริหารประเทศเกิดปัญหา สมาชิกบางท่านแสดงความเป็นห่วงเรื่องรายได้ของรัฐที่อาจสูญเสียไปกับนโยบายประชานิยม โดยขอให้รัฐบาลทบทวนเพื่อช่วยเหลือคนยากจนให้ทั่วถึง รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล ทั้งนี้ สมาชิกเสนอให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนเรื่องที่น่าห่วงอีกเรื่องคือ ภาวะมลพิษซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในที่สุดประชาชนก็ต้องได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย จึงขอให้รัฐบาลตระหนักและจัดงบประมาณในการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้น รวมถึงต้องใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกบางท่านก็ขอให้รัฐบาลดูแลประชาชน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มคนยากจน คนชราและคนพิการ เป็นพิเศษ ส่วนการบริหารประเทศนั้น รัฐบาลควรเลือกแต่จุดดีของนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านนำมาดำเนินการก็จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง รวมทั้งฝากให้รัฐบาลดูแลแก้ไขปัญหาอาชญากรรมซึ่งทวีความรุนแรงเพื่อประชาชนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขและจะทำให้

นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและเดินทางมาใช้จ่ายเงินในประเทศไทยมากขึ้น สมาชิกบางท่านก็อภิปรายงบประมาณ ความมั่นคงว่าควรจัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้ชัดเจนก็จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพได้ สมาชิกหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จัดสรรงบลงทุนน้อยเกินไปจะทำให้รัฐบาลจะดำเนินการพัฒนาประเทศยากลำบาก ขณะเดียวกันกลับจัดสรรงบกลางมากเป็นพิเศษ ทำให้เกิดข้อสงสัยในการใช้จ่ายงบดังกล่าว สมาชิกบางท่านเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาเกษตรกรในระยะยาว เช่น การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยแก้ไขผลผลิตราคาตกต่ำ รวมทั้ง ส่งเสริมด้านการตลาดอย่างยั่งยืน รัฐบาลควรเปลี่ยนค่านิยมในการใช้จ่ายงบประมาณ จากที่เคยเร่งรัดให้หน่วยงานได้งบประมาณให้หมดเป็นการลงไปดูแลว่าแต่ละหน่วยงานนำงบประมาณไปใช้แล้ว ได้ผลมากน้อยเพียงใดมากกว่า

ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว รัฐมนตรี กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยกล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลและจะต้องวางแผนการเพิ่มรายได้ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นของสมาชิกเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ถือเป็นการให้กำลังใจรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการอย่างระมัดระวังและเต็มความสามารถ รวมทั้ง จะได้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ด้วยคะแนน ๑๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง และงดออกเสียง ๖ เสียง จากนั้นประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๒๑.๕๐ น.